

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND huyện Khóa XXI

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XXI, trong đó có yêu cầu UBND huyện Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân huyện Khóa XXI; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp:

Nội dung 1. Hiện nay, có khoảng 09 ha diện tích đất sản xuất trồng Lúa thuộc khu vực Đồng Bản, Đồng Quốc, xã Cổ Đạm nằm phía dưới chân Hồ Chứa nước Xuân Hoa bị sinh lầy nên Nhân dân không sản xuất được. Đề nghị UBND huyện có biện pháp xử lý (*cử tri xã Cổ Đạm*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 1, Phần I, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Đến nay, Viện Thủy công thuộc Viện Khoa học Thủy lợi đã tiến hành khoan khảo sát tuyến đập (thân đập) 6 mũi khoan với độ sâu 30m, khoan khảo sát vùng hạ lưu đập (vùng sinh lầy) 6 mũi khoan với độ sâu 15m để đánh giá, kết quả sơ bộ đang hội ý với cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên của cử tri.

Nội dung 2. Hiện nay, tại đồng Bàu Nậy có khoảng 4,5 ha diện tích đất sản xuất của thôn Vân Thanh, xã Cổ Đạm do bị ách tắc dòng chảy qua Sân Gol Xuân Thành, thường xuyên gây ngập úng, nên người dân không sản xuất được. Đề nghị UBND huyện và các cấp có thẩm quyền xem xét cho chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng Lúa sang đất nuôi trồng thủy sản (*cử tri xã Cổ Đạm*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 2, Phần I, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Khu vực Đồng Bàu Nậy, thôn Vân Thanh, xã Cổ Đạm là vùng sản xuất 1 vụ Lúa Xuân; hiện nay, UBND huyện đang giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND xã Cổ Đạm và các đơn vị liên quan kiểm tra, có giải pháp khơi thông dòng chảy đảm bảo duy trì sản xuất lúa hiệu quả trong vụ sản xuất sắp tới.

Nội dung 3. Năm 2021, trên địa bàn Thôn 6, xã Xuân Hồng đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng đến việc chăn nuôi của người dân. Đề nghị UBND huyện tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí cho người chăn nuôi và đội ngũ cán bộ trực chốt dịch tả lợn Châu Phi (*cử tri xã Xuân Hồng*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 3, Phần I, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 4. Hiện nay, UBND huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tuy nhiên trên địa bàn xã diện tích đất bỏ hoang còn nhiều vì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá các loại giống, VTNN tăng cao, đề nghị UBND huyện cần quan tâm và có nhiều chính sách hơn nữa trong việc hỗ trợ đề khuyến khích sản xuất và tăng thu nhập cho Nhân dân (*cử tri các xã: Xuân Mỹ, Xuân Hải, Xuân Hồng và Xuân Lam*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 4, Phần I, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Hiện nay các bộ chính sách theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện và Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực nên yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dân nhân dân tiếp cận để hấp thụ các chính sách của các Nghị quyết.

II. Về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh

Nội dung 1. Năm 2015 và năm 2016 đề tập trung cao vào công tác xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động các thôn huy động mọi nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Đến nay chưa có giải pháp thanh toán gây bức xúc trong Nhân dân. Đây là một thực tế nhưng trái với quy định khi trả số tiền này, đề nghị UBND huyện có biện pháp xử lý (*cử tri xã Xuân Lĩnh*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 1, Phần II, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 2. Đề nghị huyện tiếp tục có chính hỗ trợ cho các xã về nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (*cử tri xã Đan Trường*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 2, Phần II, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 3. Để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính bền vững, nguồn tài chính của địa phương hết sức khó khăn, đề nghị huyện quan tâm tiếp tục hỗ trợ kinh phí; tạo điều kiện giúp xã xây dựng NTM mang tính bền vững (*cử tri xã Xuân Lam*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 3, Phần II, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 4. Trong phong trào xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Xuân An, hiện nay trên một số tuyến đường trục chính của các tổ dân phố, sau khi Nhân dân các tổ dân phố di dời bờ tường, hiến đất để mở rộng mặt đường thì vướng một số cột điện của điện lực Nghi Xuân làm mất vẻ đẹp cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị Chi nhánh Điện lực Nghi Xuân phối hợp cùng UBND thị trấn Xuân An xem xét, đồng thời có phương án để di dời đảm bảo cảnh quan đô thị (*cử tri thị trấn Xuân An*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 4, Phần II, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 5. Trên các tuyến đường dây tải điện của Điện lực Nghi Xuân có nhiều nhà mạng kết nối dây đến các hộ gia đình không đảm bảo mỹ quan. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng xem xét có phương án lắp đặt, chỉnh trang lại để đảm bảo an toàn trong sử dụng cũng như vẻ đẹp đô thị (*cử tri thị trấn Xuân An*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 5, Phần II, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Ngày 04/8/2022, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1444/UBND-KT&HT để chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát báo cáo số lượng cột điện ảnh hưởng đến an toàn giao thông, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch đô thị, thực hiện Tiêu chí Điện trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của các địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với Điện lực Nghi Xuân để lập kế hoạch, phương án xử lý. Tuy nhiên, do khối lượng cần xử lý trên địa bàn huyện tương đối lớn (377 cột điện) nên Điện lực Nghi Xuân đã tổng hợp báo cáo Công ty Điện lực Hà Tĩnh xem xét, phê duyệt phương án xử lý làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Nội dung 6. Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân chính sách thưởng cho các khu dân cư nông thôn mới đạt chuẩn theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện (*cử tri xã Xuân Phổ, Xuân Mỹ*).

Trả lời:

Hiện nay đã giải ngân xong kinh phí thưởng cho các thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nội dung 7. Theo Nghị quyết số 44/2021 của HĐND tỉnh, các thị trấn không còn được hưởng chính sách hỗ trợ phục hồi mặt đường bê tông bằng vật liệu mới và không được hỗ trợ xi măng theo cơ chế 3 cấp. Vì vậy, đề nghị huyện nâng mức hỗ trợ phục hồi mặt đường bê tông cho 2 thị trấn (*hiện tại 70.000 đồng/m²*).

- Bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng để 2 thị trấn tiếp tục vận động Nhân dân làm mới, nâng cấp đường bê tông.

- UBND huyện cần nghiên cứu, xem xét có Tờ trình đề nghị HĐND huyện bổ sung vào Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện

về “Quy định một số chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị và xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, giai đoạn 2021 - 2023”: “Về hỗ trợ di dời, phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình vệ sinh tự hoại”; “Di dời, phá bỏ chuồng trại chăn nuôi để xây dựng chuồng trại hợp lý, đảm bảo vệ sinh”; đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập trung bình và hộ chính sách.

Vì hiện nay trên địa bàn thị trấn Xuân An đang còn một số hộ công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi chưa đạt so với tiêu chí về môi trường mà không có chính sách hỗ trợ của huyện thì các hộ sẽ gặp khó khăn về kinh phí khi chuyển sang xây công trình vệ sinh tự hoại cũng như xây dựng chuồng trại chăn nuôi mới (*cử tri thị trấn Xuân An*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 7, Phần II, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Ngoài ra, đối với đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ di dời, phá bỏ chuồng trại chăn nuôi và công trình vệ sinh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập trung bình và hộ chính sách theo đề nghị của cử tri thị trấn Xuân An; UBND huyện báo cáo bổ sung như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1257/UBND-KT&HT ngày 07/7/2022 chỉ đạo UBND các thị trấn Tiên Điền, Xuân An rà soát báo cáo các hộ gia đình có công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn và chuồng trại không hợp vệ sinh cần hỗ trợ, báo cáo về UBND huyện trước ngày 17/7/2022 để xem xét, điều chỉnh, bổ sung chính sách nếu cần thiết trong điều kiện đảm bảo khả năng cân đối ngân sách cấp huyện. Tuy nhiên, sau khi triển khai rà soát thì chỉ có UBND thị trấn Tiên Điền có báo cáo rà soát với số lượng hộ gia đình có công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn và chuồng trại không hợp vệ sinh là 36 hộ (*trong đó: hộ nghèo 07 trường hợp, hộ cận nghèo 06 trường hợp, hộ có mức thu nhập trung bình 15 trường hợp và hộ chính sách 08 trường hợp*), còn lại UBND thị trấn Xuân An không có báo cáo. Với kết quả rà soát, báo cáo của các thị trấn cho thấy nhu cầu kinh phí hỗ trợ di dời, phá bỏ chuồng trại chăn nuôi và công trình vệ sinh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập trung bình và hộ chính sách không lớn (<100 triệu đồng) nên việc đề xuất HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung chính sách đối với nội dung này là không cần thiết. UBND huyện yêu cầu UBND các thị trấn Tiên Điền, Xuân An tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể để đề xuất HĐND các thị trấn xem xét, bổ sung chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách thị, đồng thời tích cực vận động, kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện phục vụ mục tiêu chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh của địa phương.

III. Về giao thông thủy lợi, đầu tư, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng

Nội dung 1. Đề nghị Huyện chỉ đạo Điện lực Nghi Xuân có các chính sách hỗ trợ như đầu tư về dây điện, cột điện khi các xã mở rộng các tuyến đường cần di dời cột điện (*cử tri xã Đan Trường*). Khi mở rộng hành lang đường một số cột điện nằm giữa đường ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông dễ gây tai nạn

cho người dân. Đề nghị Điện lực Nghi Xuân khảo sát di dời đến vị trí phù hợp¹ để đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân (*cử tri xã Xuân Hải*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 1, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022 và đã được trả lời thêm tại Mục 5, Phần II ở trên.

Nội dung 2. Hiện nay, tại phía Bắc thôn Bắc Mới và nhiều thôn trên địa bàn xã Cương Gián, các hộ gia đình cũng như một số nhà hàng ăn uống do cột điện cách xa và không có Trạm biến áp nên người dân phải kéo dây dài để có nguồn điện, điều này gây mất an toàn trong sử dụng; nhất là tại thôn Đại Đồng dân số đông nhưng chỉ được 1 Trạm điện, vì vậy không đảm bảo nguồn điện cung cấp cho Nhân dân sử dụng (việc này, UBND xã đã có Văn bản gửi Điện lực Nghi Xuân và phòng Kinh tế - Hạ tầng). Đề nghị huyện quan tâm, chỉ đạo sớm có giải pháp khắc phục (*cử tri xã Cương Gián*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 2, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022. Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục làm việc, đơn đốc ngành Điện quan tâm bố trí nguồn vốn, sớm triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2023.

Nội dung 3. Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Trày theo Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh quy định thời gian hoàn thành Dự án là đến ngày 30/4/2022. Tuy nhiên đến nay, Dự án vẫn chưa hoàn thành và khối lượng công việc còn nhiều, làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đường ngõ xóm để hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu của thôn Nam Viên; ảnh hưởng đến việc lấy nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu của Nhân dân thôn Nam Viên. Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo để công trình sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng và cho cử tri biết lý do tại sao Dự án thi công chậm tiến độ và đến thời gian nào thì hoàn thành Dự án? (*cử tri xã Xuân Viên*).

Trả lời:

Hiện nay, Dự án đã thi công được hơn 99% khối lượng công việc, dự kiến đến ngày 20/11/2022 sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc còn lại và tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Nội dung 4. Về việc xây dựng mương xử lý ngập úng Khu công nghiệp Gia Lách, đề nghị huyện có ý kiến với cấp trên xem xét điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp vì hiện nay theo tuyến hướng đi sát khu vực khu dân cư sẽ gây ảnh

¹ Đối với các tuyến: Từ nhà Ông Cung đi Hội quán (thôn Đông Biên); Từ nhà Ông Tam đến Đền Thành Hoàng; Từ nhà anh chị Hiến Thái đến nhà anh chị Danh Liên (thôn Dương Phòng); Tuyến trước Hội quán thôn Hồng Thủy; Tuyến từ Hội quán thôn Trung Vân đi Cửa Ái (thôn Trung Vân); Tuyến từ nhà anh chị Thi Nghiễm đến nhà chị Lương; Từ nhà anh Tuyến Oanh đến Trường Mầm non; Từ nhà bà Mai đến nhà bà Hoa (thôn Hải Lục) và bổ sung thêm một số cột điện đang còn thiếu đối với các tuyến: Tuyến từ nhà ông Đường đến nhà ông Trường Mận; Từ nhà bà Hương đến nhà o Lài; Từ nhà bà Viên Kiên đến nhà anh chị Long Bảo (thôn Đông Biên); Tuyến từ nhà bà Nhị đến nhà anh chị Dân Nguyệt; Từ nhà bà Hải Thành đến cầu Đồng Lám; Từ nhà anh chị Ninh Hân đến nhà thầy Phong (thôn Trung Vân); Tuyến từ nhà bà Nhuận đến nhà anh chị Hoan Hiền (thôn Dương Phòng); Tuyến từ nhà o Sen đến nhà chị Hằng (thôn Hồng Thủy); Tuyến từ nhà anh Sơn Bé đến nhà anh Văn Thắm (thôn Hải Lục).

hưởng đến môi trường sống của người dân sau này; về đoạn số 3 của mương trong thiết kế kết cấu kênh đất cử tri không đồng tình đoạn này và đề nghị huyện, tỉnh cần xây dựng bằng bê tông cốt thép toàn tuyến để đảm bảo vệ sinh, môi trường và không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp của người dân (*cử tri xã Xuân Viên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 4, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 5. Đề nghị UBND huyện xử lý các dự án không hoạt động như: Trang trại nuôi lươn và cá chình xuất khẩu của ông Trần Anh Sơn ở thôn Nam Viên; Trung tâm Sản xuất kê vàng của ông Nguyễn Văn Kết ở cồn Trạng Vạn, thôn Cát Thủy; vừa qua huyện đã thành lập các Đoàn kiểm tra để kiểm tra tình hình thực hiện các Dự án có sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện sớm có quyết định thu hồi các dự án mà bấy lâu nay không thực hiện đúng với mục đích của Dự án (*cử tri xã Xuân Viên*).

Trả lời:

- Đối với Dự án Trang trại nuôi lươn và cá chình xuất khẩu của ông Trần Anh Sơn ở thôn Nam Viên, xã Xuân Viên:

+ Dự án nuôi lươn, cá chình của ông Trần Anh Sơn được UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Thông báo số 450/TB-UBND ngày 31/12/2014; giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 16/6/2015; bàn giao đất thực địa ngày 17/6/2015; Hợp đồng thuê đất số 06/HĐTĐ ngày 19/6/2015 (diện tích 40.000 m²) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU882355 ngày 22/6/2015 và được UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất để bố trí sử dụng theo quy hoạch tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 11/6/2015.

+ Sau khi được giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư đã đầu tư gần 7 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục nuôi cá Chình (thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hồ sơ quy hoạch, môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng, san lấp mặt bằng, xây dựng đập tràn) và xây dựng lấn chiếm một phần đất do UBND xã Xuân Viên quản lý (xây dựng lấn chiếm khoảng 6.208,1 m² phần đê chống lũ), việc xây dựng lấn chiếm, UBND huyện đã chỉ đạo xã Xuân Viên kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với nhà đầu tư ông Trần Anh Sơn.

+ Hiện tại chưa có vốn đầu tư tiếp vào dự án, mặt khác do vị trí thực hiện dự án thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa lũ dẫn đến việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, nên đề nghị các cấp xem xét cho phép điều chỉnh lại dự án, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án và UBND huyện đang xem xét hồ sơ để có phương án tiếp tục cho điều chỉnh hay có phương án thu hồi dự án.

- Đối với Dự án sản xuất kê vàng của ông Nguyễn Văn Kết đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4245/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện; cho thuê đất tại Hợp đồng thuê đất số 138/HĐTĐ ngày 01/6/2018; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số

CO088210 ngày 02/8/2018; phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 năm 2017; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 71/GXN-UBND ngày 17/01/2018; thẩm định tại Văn bản số 310/KQTĐ-KT&HT ngày 26/12/2017 của phòng Kinh tế - Hạ tầng; thỏa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư số 04/TTKQĐT ngày 25/01/2018 giữa nhà đầu tư với phòng Tài chính - Kế hoạch; giao đất thực địa tại Biên bản lập ngày 05/6/2018.

Sau khi được nhà nước cho thuê đất, nhà đầu tư đã xây dựng các hạng mục công trình dự án, tuy nhiên quá trình xây dựng nhà đầu tư đã xây dựng một số hạng mục không đúng quy hoạch được duyệt, sử dụng đất không đúng mục đích đất được giao, chậm đưa dự án đi vào hoạt động. UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Xuân Viên kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư, đề xuất phương án xử lý theo quy định². Tuy nhiên, từ năm 2019 - 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, do vậy công tác tổ chức làm việc với nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2021, UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra các Dự án trên địa bàn (trong đó tiến hành kiểm tra dự án sản xuất kê vàng của ông Nguyễn Văn Kết), tại buổi làm việc đoàn kiểm tra yêu cầu Nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình để đưa dự án vào hoạt động, sau đó nhà đầu tư báo cáo hiện nay đang gửi giống kê vàng sang nước ngoài (Nhật) để nhân giống. Sau khi có kết quả nhà đầu tư sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. UBND huyện đang giao nhà đầu tư sớm có báo cáo trả lời. Sau khi có báo cáo kết quả trả lời của nhà đầu tư, UBND huyện sẽ có phương án xử lý theo quy định.

Nội dung 6. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hạ tầng tại Quốc lộ 1A cũ (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) như: Hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh (*cử tri thị trấn Xuân An*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 6, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 7. Đề nghị huyện quan tâm, đầu tư xây dựng tuyến đường từ Nhà Văn hóa thôn Thành Long nối đường Du lịch 03 từ thôn Thành Vân đi Khu du lịch Biển Xuân Thành. Năm 2018 - 2019, UBND huyện đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thu ngân sách về huyện nhưng đến nay chưa thực hiện đầu tư xây dựng đường theo Kế hoạch ban đầu (*cử tri xã Xuân Thành*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 7, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 8. Tuyến đường trục thôn từ thôn Thành Vân - đường Du lịch 03 đi xã Xuân Yên dài gần 02 km nằm trong quần thể Khu du lịch Biển Xuân Thành, trước đây đã được UBND xã Xuân Thành đầu tư nay đã xuống cấp. Đề nghị UBND huyện xem xét trình HĐND huyện cho đầu tư, nâng cấp, mở rộng

² Văn bản số 2282/UBND-TCKH ngày 11/12/2020, Văn bản số 2239/UBND-TCKH ngày 25/6/2020 và Văn bản số 1111/UBND-TCKH ngày 25/12/2021.

để đảm bảo phát triển du lịch với tua tuyến trải nghiệm nông thôn mới kiểu mẫu từ xã Xuân Thành và xã Xuân Yên (*cử tri xã Xuân Thành*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 8, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 9. Một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân, thi công quá chậm, đặc biệt là Dự án đường An - Viên - Mỹ - Thành. Đề nghị huyện có ý kiến với Ban Quản lý Dự án tỉnh đôn đốc nhà thầu triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ và đặc biệt ưu tiên những đoạn không vướng mặt bằng để nhân dân đi lại và đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (*cử tri các xã: Xuân Thành và Xuân Mỹ*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 9, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) đang đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình (dự kiến sẽ thi công hoàn thành thảm mặt đường những đoạn đã rải cấp phối đá dăm trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để Nhân dân đi lại đón Tết, vui Xuân).

Nội dung 10. Tuyến đường Tỉnh lộ 546 xã Xuân Hội hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch khảo sát sửa chữa, rải thảm (*cử tri xã Xuân Hội*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 10, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 11. Đường ven biển đi qua cầu Cửa Hội đoạn tiếp giáp chân cầu thiếu hệ thống biển báo và hệ thống đường điện sáng nên dễ gây ra tai nạn đối với người và gia súc. Đề nghị UBND huyện quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục (*cử tri xã Xuân Hội*).

Trả lời:

Hiện nay dự án đã được UBND tỉnh đồng ý đưa vào đầu tư; Sở Giao thông vận tải đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định, trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Nội dung 12. Hiện nay, tuyến Quốc lộ 546 mặt đường được nâng cấp, đồ cao, một số đoạn chưa có hệ thống mương thoát nước làm ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân dọc tuyến đường, nhất là về mùa mưa bão (*cử tri xã Xuân Phổ*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 12, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 13. Hiện nay, tình trạng nước biển lấn sâu vào khu dân cư ven biển, đề nghị các cấp nghiên cứu làm đê ven biển nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho Nhân dân sống ven biển khi vào mùa mưa lũ (*cử tri xã Xuân Hải*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 13, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Thời gian qua, việc xâm thực nước biển vào bờ biển các xã ven biển ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là vùng biển qua xã Xuân Hội, đã được UBND tỉnh đánh giá tại Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 09/6/2021 với mức độ sạt lở “Đặc biệt nguy hiểm”. Đối với bờ biển xã Xuân Hải chưa được đánh giá mức độ sạt lở, xâm thực tại Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 09/6/2021. Hiện nay để giải quyết tình trạng xâm thực gây sạt lở mạnh tại địa bàn xã Xuân Hội, UBND huyện đã có các Văn bản xin hỗ trợ nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện, tuy nhiên đến nay chưa bố trí được nguồn vốn hỗ trợ. Trong điều kiện kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền thông qua, số vốn trong kế hoạch đã giao hết hạn mức. Thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo các ngành rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, hỗ trợ đầu tư khi đảm bảo điều kiện cân đối. Trước mắt, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các xã ven biển tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời thực hiện các giải pháp tạm thời nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân trong vùng.

Nội dung 14. Xuân Lĩnh là địa phương xa trung tâm, Nhân dân chủ yếu dùng nguồn nước khe suối để sinh hoạt hàng ngày. Đề nghị huyện quan tâm thu hút đầu tư, cân đối bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho Nhân dân trên địa bàn (*cử tri xã Xuân Lĩnh*). Là xã có dân số đông, các thôn trung tâm xã có mật độ dân cư quá đông, diện tích chật hẹp, nguồn nước bị ô nhiễm. Đề nghị cấp trên quan tâm sớm có dự án cấp nước sạch cho Nhân dân (*cử tri xã Cương Gián*). Đề nghị các cấp quan tâm đến nguồn nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn (*cử tri xã Xuân Lam*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 14, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 15. Đề nghị huyện sớm có phương án thực hiện cải tạo dòng chảy Rào Mỹ Dương (*cử tri xã Xuân Liên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 15, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 16. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng tuyến mương cấp nước từ hồ Đồng Xanh, xã Cương Gián về Đồng Nò, xã Xuân Liên để đảm bảo nguồn nước cho Nhân dân sản xuất (*cử tri xã Xuân Liên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 16, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 17. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư di dời đường điện 35KW nhằm đảm bảo an toàn cho người dân (*cử tri xã Xuân Liên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 17, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 18. Hiện nay cơ sở vật chất tại Trạm Y tế để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh còn thiếu và xuống cấp. Đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ (*cử tri xã Xuân Hồng*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 18, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Tuy nhiên, hiện nay Trạm Y tế xã Xuân Hồng chưa có đề xuất cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý hỗ trợ kinh phí bảo trì, bảo dưỡng tài sản để thực hiện. Thời gian tới đề nghị Trạm Y tế Xuân Hồng có đề xuất cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý hỗ trợ kinh phí bảo trì, bảo dưỡng tài sản để đảm bảo hoạt động. Về nội dung chưa có mái che khi người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế: Do UBND xã Xuân Hồng chưa bố trí được nguồn kinh phí để đầu tư hạng mục mái che cho Trạm Y tế. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục có chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND xã Xuân Hồng bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất cho Trạm Y tế Xuân Hồng.

Nội dung 19. Chợ cá (Tiêu chí Hạ tầng thương mại Nông thôn) được chủ đầu tư triển khai xây dựng đến nay đã 04 năm, mới cải tạo xong mặt bằng nhưng chưa xây dựng được các cơ sở hạ tầng theo bản vẽ thiết kế. Trong lúc đó chợ cũ đã xuống cấp, diện tích chật hẹp không đáp ứng nhu cầu... Đề nghị huyện quan tâm, sớm có hướng giải quyết (*cử tri xã Cương Gián*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 19, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 20. Hiện nay, tuyến đường đê biển đã làm xong nhưng có rất nhiều tuyến đường đê nối với đê biển vẫn chưa được bê tông hóa. Tuyến Quốc lộ 547 ven biển, đoạn thì xây dựng mương thoát nước, đoạn thì làm máng, đoạn thì không có mương, vì vậy mùa mưa, bão không đảm bảo thoát nước. Ngoài ra, hệ thống nắp mương Quốc lộ ven biển đoạn qua xã Cương Gián bị vỡ, gây rất nhiều nguy cơ mất an toàn rất cao, đề nghị huyện quan tâm, sớm có giải pháp xử lý (*cử tri xã Cương Gián*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 20, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 21. Đề nghị cấp huyện quan tâm, xem xét hỗ trợ địa phương xây dựng khu nghĩa trang đã quy hoạch để đưa vào sử dụng (*cử tri xã Xuân Lam*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 21, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Hiện nay tính đến ngày 31/10/2022, số thu cấp quyền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện 41.765/89.000 triệu đồng đạt 47% Kế hoạch HĐND huyện

giao, ước đến 31/12/2022 chỉ thu được 45.000 triệu đồng, không đạt Kế hoạch giao, do đó không có cơ sở để xem xét hỗ trợ Xuân Lam từ nguồn tăng thu.

Nội dung 22. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ làm tuyến đường trục tiêu Đòng Ái đi cầu Đàng Bùi, xã Xuân Yên để phục vụ cho nhân dân sản xuất, vấn đề này cử tri đã nhiều lần đề nghị nhưng chưa được giải quyết (*cử tri xã Xuân Yên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 22, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 23. Trong quá trình làm hạ tầng tại các vùng đã được quy hoạch để đầu tư đất ở, do mặt bằng tại vùng quy hoạch quá phức tạp nên xã phải chi ra một lượng kinh phí rất lớn. Vì vậy, đề nghị UBND huyện hỗ trợ thêm cho xã (từ phần kinh phí được hỗ trợ cho cấp huyện) để bù đắp các chi phí phát sinh cho xã (*cử tri xã Xuân Lĩnh*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 23, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 24. Việc thực hiện Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành - Giai đoạn 01 được Nhân dân xã Xuân Thành đồng tình rất cao. Hiện tại ở một số thôn như thôn Thanh Văn, Thành Vân... đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và thu hồi đất của Nhân dân để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, vấn đề trả tiền đền bù cho Nhân dân còn quá chậm mà không biết nguyên nhân từ đâu trong khi đó đồng tiền ngày càng mất giá làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Đề nghị huyện sớm quan tâm giải quyết (*cử tri xã Xuân Thành*).

Trả lời:

Thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã Xuân Thành và Hội đồng bồi thường, GPMB dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kết quả đến ngày 08/11/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đã chi trả cho 156 hộ/162 hộ được phê duyệt, với tổng số tiền là 25.814.674.000 đồng (*có 06 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền*); chi trả cho UBND xã Xuân Thành số tiền là 2.948.256.549 đồng. Ngoài ra, UBND huyện đang chỉ đạo thực hiện các nội dung sau³.

³ - Tại thôn Thành Vân: Còn lại 53 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất của các hộ này có sai sót về diện tích, vị trí so với hiện trạng sử dụng và diện tích thực tế đất được giao nên phải thực hiện việc chỉnh lý lại Giấy CNQSD đất đã được cấp. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định, tham mưu UBND huyện chỉnh lý Giấy CNQSD đất của các hộ có sai sót. Sau khi hoàn thành việc chỉnh lý Giấy CNQSD đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tiến hành lập phương án trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định.

- Thôn Thanh Văn: Còn lại 02 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do việc cấp Giấy CNQSD đất của các hộ này có sai sót về diện tích, vị trí so với hiện trạng sử dụng và diện tích thực tế đất được giao. Hiện nay, UBND xã Xuân Thành đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân phối hợp chỉnh lý Giấy CNQSD đất. Sau khi chỉnh lý xong Giấy CNQSD đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án sẽ thực hiện kiểm đếm khối lượng, áp giá bồi thường trình phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

- Thôn Minh Hòa: Hội đồng BT, GPMB dự án đang trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB đối với 09 hộ đất nông nghiệp và 22 ngôi mộ trong khu vực dự án, với tổng số tiền là 1.366.516.000 đồng.

Nội dung 25. Việc bàn giao Hợp tác xã Dịch vụ điện Xuân Viên cho Điện lực quản lý đã có chủ trương từ tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND huyện cho biết đến bao giờ mới thực hiện việc bàn giao trên (cử tri xã Xuân Viên).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 25, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 26. Đề nghị UBND huyện cho biết Dự án của Tập đoàn T&T tại thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang khi nào thì được triển khai thực hiện để sớm có đầu tư nâng cấp, cải tạo Tuyến đê Đòng Cói thôn Hồng Lam đã xuống cấp, phục vụ việc sản xuất và đi lại thuận tiện cho Nhân dân (cử tri xã Xuân Giang).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 26, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 27. Đường Giang - Viên (đoạn đầu Km0+800) đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm khảo sát đầu tư xây dựng (cử tri xã Xuân Giang).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 27, Phần III, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Dự án Nâng cấp tuyến đường HL01 (Giang - Viên - Lĩnh) đoạn qua thôn An Tiên, xã Xuân Giang (đoạn Km0+800) đã được phê duyệt trong danh mục đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025; hiện nay huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khảo sát dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để chấp thuận chủ trương đầu tư trình HĐND huyện tại Kỳ họp cuối năm 2022.

IV. Về đất đai, tài nguyên và môi trường

Nội dung 1. Thời gian qua, việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Nhân dân trên địa bàn huyện rất chậm? Đề nghị UBND huyện có phương án giải quyết kịp thời cho Nhân dân (cử tri các xã: Xuân Viên và Xuân Thành).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 1, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Thời gian qua, UBND huyện đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân⁴.

- Thôn Thành Long: Hội đồng BT, GPMB dự án đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB đối với 49 hộ đất nông nghiệp, với số tiền là 3.776.327.760 đồng.

⁴ Kết quả tiếp nhận: 2.668 hồ sơ trong đó: Công nhận đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 là 520 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm liền kề với đất ở sang đất ở 428 hồ sơ; Đính chính 940 hồ sơ; Cấp đổi giấy CNQSD đất tăng diện tích 263 hồ sơ; Cấp GCNQSD đất cho các trường hợp trùng đầu giá QSD đất 125 hồ sơ; Cấp giấy CNQSD đất ở lần đầu 392 hồ sơ. Kết quả thực hiện: Đã thực hiện 2.186 hồ sơ (chiếm 81,9%), đang thực hiện 345 hồ sơ (chiếm 12,9%), trả bổ sung 137 hồ sơ (chiếm 5,3%), cụ thể kết quả thực hiện: Công nhận đất ở có nguồn gốc sử dụng trước 18/12/1980 là 445 hồ sơ; Chuyển MĐSD đất từ đất TCLN liền kề với đất ở sang đất ở 428 hồ sơ; Đính chính 875 hồ sơ; Cấp đổi giấy CNQSD đất

Để giải quyết kịp thời cấp Giấy CNQSD đất cho người dân trong thời gian tới, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/10/2022 và Văn bản số 2049/UBND-TNMT ngày 18/10/2022 về tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung thực hiện cấp Giấy CNQSD đất cho nhân dân, giao trách nhiệm cho UBND các xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ các trường hợp đủ điều kiện gửi về UBND huyện, trường hợp không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho người dân và UBND huyện biết, trước ngày 15 hàng tháng tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện. Giao trách nhiệm phòng Tài nguyên - Môi trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp, thẩm định, tham mưu UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất cho người dân kịp thời, đảm bảo thời gian. Tổ chức làm việc với các ngành (phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Nghi Xuân, Chi cục Thuế, Trung tâm Hành chính công huyện) để chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nội dung 2. Hiện nay, Trang trại chăn nuôi tổng hợp Xuân Viên ở khu vực cồn Đất Vàng thuộc thôn Nam Viên đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình chăn nuôi không xử lý được mùi hôi thối trong và xả thải ra môi trường gây ô nhiễm không khí, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Đề nghị UBND huyện sớm kiểm tra, xử lý đem lại môi trường sống đảm bảo cho người dân (*cử tri xã Xuân Viên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 2, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, UBND xã Xuân Viên tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở gồm 02 bể biogas; 03 hồ sinh học xử lý nước thải sau biogas. Khi có kết quả phân tích chất lượng nước thải của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện sẽ trả lời cử tri rõ.

Nội dung 3. Bãi rác Xuân Thành là nơi tập kết rác của toàn huyện, trong khi đó lò đốt rác nhỏ, không đủ công suất để xử lý rác của toàn huyện, rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường trong dân cư, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân. Đề nghị UBND huyện nghiên cứu và sớm có phương án xử lý (*cử tri xã Xuân Thành*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 3, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Hiện nay, Đề án Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo có các phương án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Xuân nhưng vẫn chưa được ban hành.

Để xử lý những tồn tại, vướng mắc, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 02/12/2020 về phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn giai đoạn 2021 - 2023, được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 với mục tiêu phân loại rác sinh hoạt phải gắn liền xử lý rác hữu cơ tại vườn hộ gia đình (tại nguồn) ở những hộ gia đình có diện tích đất vườn nhằm giảm khối lượng rác phát sinh, giảm quá tải công suất hiện nay tại các cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Sau khi quyết định phê duyệt Đề án Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo của UBND tỉnh được ban hành, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung của Đề án hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan để công tác xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đạt yêu cầu theo quy định.

Nội dung 4. Hiện nay, tại khu vực Quảng trường Nguyễn Du công tác quản lý, chăm sóc hệ thống cây cảnh, hàng rào xanh trong khuôn viên chưa được quan tâm cắt tỉa, cỏ dại mọc um tùm. Ban đêm còn cho các hộ vào kinh doanh dịch vụ giải khát nên rác thải vứt bừa bãi, không được thu gom làm mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Việc để hộ dân nuôi cá ở lòng hồ, đóng cọc tre dưới dòng chảy và làm lưới chắn ngay đập tràn làm mất cảnh quan khi khách du lịch đến tham quan Khu Lưu niệm Nguyễn Du và gây cách tắc dòng chảy, gây ngập úng cục bộ đầu nguồn khi mùa mưa bão đến. Mặc dù đã được UBND huyện xử lý nhưng chưa dứt điểm. Đề nghị UBND huyện tiếp tục có biện pháp xử lý dứt điểm (*cử tri thị trấn Tiên Điền*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 4, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

- Hiện nay, Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ, duy trì, chăm sóc cây xanh cây cảnh; tăng cường quản lý các hoạt động tại khu vực Quảng trường Nguyễn Du; chấm dứt việc nuôi cá ở lòng hồ, cho tháo dỡ các cọc tre, tháo dỡ lưới chắn tại đập tràn; phối hợp với UBND thị trấn Tiên Điền, tuyên truyền kiểm tra xử lý các hộ kinh doanh tại Quảng trường gây mất trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý việc gia súc thả rông tại Quảng trường.

- Mặc dù Ban Quản lý đã phối hợp với các phòng, ban và UBND thị trấn Tiên Điền tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nhưng một số người dân vẫn cho phương tiện cơ giới vào trong làm hư hỏng sân đường, phá phách tài sản, chặt phá làm cây xanh, cây cảnh bị hư hỏng, tụ tập ăn uống vứt rác bừa bãi khắp nơi, thả rông gia súc; một số hộ dân kinh doanh tụ phát gây mất trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Để đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị, yêu cầu UBND thị trấn Tiên Điền tiếp tục phối hợp, tuyên truyền, xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh gây mất trật tự, các hộ thả rông gia súc tại Quảng trường Nguyễn Du.

Nội dung 5. Đề nghị UBND huyện có cơ chế chính sách hỗ trợ địa phương về công tác giải phóng mặt bằng, xen dậm dân cư nhằm đảm bảo nhu cầu đất ở cho Nhân dân trên địa bàn trong thời gian tới (*cử tri xã Xuân Mỹ*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 5, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 6. Hiện nay, một số hộ dân chưa được công nhận đất ở trước năm 1980 do các hộ gia đình chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất (do chưa thống nhất được diện tích để làm hồ sơ). Đề nghị UBND huyện có hướng xử lý đối với các hồ sơ công nhận đất ở mà chưa được cấp đổi. Hiện nay một số hộ dân bị mất Giấy chứng nhận QSD đất muốn làm hồ sơ cấp đổi lại nhưng liên quan đến việc xác nhận không dư nợ tại các ngân hàng trên địa bàn rất phức tạp và khó khăn, vì vậy đề nghị UBND huyện nghiên cứu phương án phù hợp, giảm thời gian đi lại cho người dân để thực hiện hồ sơ đảm bảo quy định (*cử tri xã Xuân Hải*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 6, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 7. Trước đây có một số hộ dân đã trồng cây trên đất rừng phòng hộ nhưng không được thu hoạch, đề nghị huyện xem xét cho người dân được khai thác số cây đã trồng hoặc có chính sách hỗ trợ cho người dân (*cử tri xã Xuân Hải*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 7, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022. UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện rà soát trên địa bàn huyện, tham mưu văn bản kiến nghị lên cấp trên tuy nhiên đến nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa có cơ sở đề hướng dẫn cho phép hộ dân khai thác.

Nội dung 8. Hiện nay tại thôn Đại Đồng có khoảng 100 hộ dân nuôi tôm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất nuôi trồng thủy sản. Đề nghị huyện tạo điều kiện để các hộ dân sớm được cấp Giấy chứng nhận QSD đất nuôi trồng thủy sản theo quy định (*cử tri xã Cương Gián*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 8, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao UBND xã Cương Gián tổ chức kiểm tra, rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất các trường hợp cụ thể, căn cứ quy định pháp luật trả lời Nhân dân. Trường hợp phù hợp với quy hoạch, đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn người sử dụng đất phối hợp kê khai, đo đạc, xác định ranh giới, tổ chức họp xét, niêm yết công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện để lấy ý kiến nhân dân theo quy định, sau khi lấy ý kiến Nhân dân, hoàn

thiện hồ sơ theo quy định gửi về UBND huyện (qua Trung tâm Hành chính công huyện) để được xem xét, giải quyết; trường hợp không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có văn bản trả lời Nhân dân, đồng thời giải thích để Nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Nội dung 9. Hiện nay các hộ nuôi tôm tại khu vực thôn Song Long và hồ nuôi tôm của Công ty CP Thủy sản Thông Thuận lợi dụng lấy nước ở biển vào nuôi trồng đóng cọc ngoài biển làm ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân và thường xuyên xả thải mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, nhiều lần các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra nhắc nhở, xử phạt nhưng vẫn tiếp diễn... Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xử lý (*cử tri xã Cương Gián*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 9, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 10. Đề nghị cấp huyện, cấp tỉnh xem xét lại ranh giới của xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân và phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh trên bãi bồi sông Lam và đất ở (*cử tri xã Xuân Lam*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 10, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022. Liên quan đến địa giới hành chính cấp huyện thẩm quyền xử lý thuộc UBND tỉnh, theo đó:

- Ngày 26/10/2022, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính tỉnh Hà Tĩnh cùng với Lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Lãnh đạo xã Xuân Lam và phường Trung Lương đã tiến hành làm việc tại Sở Nội vụ liên quan đến khu vực đường địa giới hành chính tại khu vực bãi bồi giữa xã Xuân Lam và phường Trung Lương. Tuy nhiên, tại cuộc họp này, Chủ trì cuộc họp là Phó Giám đốc Sở Nội vụ chưa kết luận được khu vực tranh chấp tuyến đường địa giới hành chính là của đơn vị nào và tiếp tục khảo sát thực địa, tổng hợp đề báo cáo UBND tỉnh về các nội dung chưa thống nhất tại khu vực tranh chấp.

- Ngày 09/11/2022, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính tỉnh Hà Tĩnh cùng với Lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Lãnh đạo xã Xuân Lam và phường Trung Lương khảo sát thực địa tại khu vực tranh chấp bãi bồi liên quan đến đường địa giới hành chính của 02 đơn vị. Sau khi kết thúc buổi khảo sát, hiện tại Sở Nội vụ đang tổng hợp các nội dung liên quan và báo cáo, xin ý kiến của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến khu vực tranh chấp trên. Khi có kết quả sau cùng, UBND huyện sẽ có văn bản trả lời để cư tri được biết.

Nội dung 11. Đề nghị UBND huyện trong việc hấp thu chính sách theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện ở nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 1: "*Ngân sách huyện hỗ trợ 200 nghìn đồng cho mỗi hộ gia đình có diện tích đất vườn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung sau: (1) có 2 thùng/giỏ để lưu chứa nhóm rác hữu cơ và nhóm rác còn lại sau khi phân loại; (2) có một hoặc các công trình xử lý rác hữu cơ (hố đào, nhà ủ phân trong chăn nuôi, thùng composit...) tại vườn hộ gia đình; (3) Thực hiện phân*

loại rác sinh hoạt gắn với tự xử lý rác hữu cơ tại công trình của hộ gia đình đạt yêu cầu và cam kết thực hiện lâu dài”. Năm 2021, Xuân Viên là 1 trong 3 xã trên toàn huyện trình hồ sơ để hấp thụ chính sách. Quá trình tuyên truyền vận động, Nhân dân đã thực hiện đảm bảo các quy định đề ra, người dân thực hiện tốt và xã đã xây dựng hồ sơ đề nghị huyện về thẩm định. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra của huyện (*kiểm tra đột xuất*), trong thùng phân loại của 1 số hộ có lẫn 1 ít (0,5%) nhóm rác khác; tức là hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải đạt trên 90% chất lượng, nhưng Đoàn thẩm định vẫn đánh giá không đạt. Cử tri có ý kiến với UBND huyện, đây là nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt quá trình sinh hoạt của người dân việc chấp hành thực hiện người dân đã có ý thức và đều đủ điều kiện về thùng phân loại, công trình xử lý rác hữu cơ, có ý thức phân loại rác thải, bên cạnh đó đôi lúc có nhầm lẫn một số loại rác thì cũng đề nghị cơ quan về thẩm định tạo điều kiện hỗ trợ cho Nhân dân để động viên hộ dân tiếp tục thực hiện (*cử tri xã Xuân Viên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 11, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 12. Hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp tại một số vùng xen dậm giáp ranh thị trấn Xuân An, xã Xuân Viên, xã Xuân Mỹ chưa được thực hiện. Đề nghị huyện sớm có giải pháp xử lý thời gian tới (*cử tri xã Xuân Giang*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 12, Phần IV, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

UBND xã Xuân Giang đã có thông báo hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng xâm cư, xâm canh tại thị trấn Xuân An, xã Xuân Viên, xã Xuân Mỹ thực hiện việc cắm mốc trên thực địa, UBND xã Xuân Giang có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Nghi Xuân thực hiện trích đo địa chính các thửa đất và hướng dẫn người dân viết đơn đề nghị cấp Giấy CNQSD đất, lập Tờ trình (kèm theo danh sách các hộ sử dụng đất xâm canh, xâm cư) gửi đến UBND thị trấn Xuân An, xã Xuân Viên, xã Xuân Mỹ để tổ chức họp xét, niêm yết công khai và hoàn thiện hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Trung tâm Hành chính công huyện) để được xem xét giải quyết cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định; UBND huyện sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các địa phương thực hiện trong thời gian tới.

Nội dung 13. Đề nghị huyện có biện pháp xử lý đối với các loại xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công Công trình đường An - Viên - Mỹ - Thành chạy trên Quốc lộ 8B và tuyến đường Tỉnh lộ 546 làm hư hỏng đường giao thông, gây tiếng ồn lớn trong dân cư vào ban đêm (*cử tri xã Xuân Giang*).

Trả lời:

Hiện nay, qua kiểm tra, báo cáo của lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn thì việc kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện chở vật liệu thi công Công trình đường An - Viên - Mỹ - Thành chạy trên Quốc lộ 8B và tuyến

đường tỉnh ĐT 546 đã được thực hiện thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

V. Về Văn hóa - Xã hội

Nội dung 1. Hiện nay một số đối tượng Dân công hỏa tuyến trên địa bàn xã Đan Trường đã có thông báo nhận chế độ. Tuy nhiên, do thất lạc giấy tờ, người có chế độ không ở nhà nên chưa được nhận. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện rà soát để thông báo danh sách cho các đối tượng này được nhận chế độ theo quy định (*cử tri xã Đan Trường*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 1, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Hiện nay, đối với 83 đối tượng trên địa bàn xã Đan Trường đã có thông báo nhận chế độ dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng do thất lạc giấy tờ hoặc không có mặt trên địa bàn để làm thủ tục nhận chế độ đã được Ban Chỉ huy Quân sự huyện rà soát, thông báo danh sách và tiến hành chi trả hết cho các đối tượng theo quy định.

Nội dung 2. Thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, thời gian qua có nhiều đồng chí Công an viên làm việc tại cơ sở phải nghỉ việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trợ cấp. Đề nghị UBND huyện quan tâm đến chế độ chính sách đối với Công an viên đã làm việc trên 15 năm nghỉ việc có lý do chính đáng theo quy định (*cử tri xã Xuân Lĩnh*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 2, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

- Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11/07/2016 của Bộ Công an về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện Công văn số 174/SNV-STC ngày 13/02/2020 của Sở Nội vụ - Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với Công an xã nghỉ việc. Theo đó, đối tượng Phó Công an và Công an viên cấp xã đủ điều kiện để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chính phủ nếu đảm bảo điều kiện sau: Đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng (*Nghỉ việc vì lý do chính đáng theo quy định là: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định trên và được thực hiện đối với các trường hợp nghỉ việc kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực (từ ngày 01/7/2009)*).

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ của các đối tượng là Công an viên gửi lên thì hầu hết các đối tượng khai lý do nghỉ việc: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; tuy nhiên hồ sơ kèm theo của các đối tượng là Công an viên không thể hiện hoặc không có minh chứng liên quan đến lý do sức khỏe không đảm bảo. Với thực trạng đó, UBND huyện đã ban hành Văn bản xin ý kiến của các sở, ngành liên quan để hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung này.

- UBND huyện sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp với các sở, ngành liên quan để giải quyết chế độ, chính sách theo quy định đối với các trường hợp là Công an viên có thời gian công tác đủ 15 năm liên tục trở lên trong thời gian sớm nhất.

Nội dung 3. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân xã Xuân Lam nói riêng và người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận khám dễ dàng hơn (*cử tri xã Xuân Lam*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 3, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

- Đối với công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo: Hiện nay theo các văn bản quy định thì 100% người nghèo đã được cấp thẻ BHYT và được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh; Công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo đã được Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện rất tốt theo đúng quy định các văn bản hiện hành. Trung tâm Y tế huyện đã thành lập đoàn khám và tổ chức được 08 buổi khám miễn phí cho người dân tại 08 xã. Thời gian tới sẽ tiếp tục khám miễn phí cho các xã còn lại.

- Đối với việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Xuân Lam và người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận dễ dàng hơn trong công tác khám chữa bệnh: Không chỉ người dân xã Xuân Lam mà tất cả mọi người dân trên địa bàn đều được tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám, chữa bệnh, không ai gặp khó khăn trong việc tiếp cận khám, chữa bệnh. Trung tâm đã chỉ đạo các Trạm Y tế thông báo cho người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh tập trung về 01 địa điểm ở xã để Trung tâm bố trí xe đón, chở người dân của các xã về Trung tâm để khám, chữa bệnh. Thời gian qua Trung tâm đã bố trí 02 xe ô tô để đón, chở người dân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.

Nội dung 4. Hiện nay giáo viên Trường Tiểu học Xuân Hội đang thiếu định biên. Đề nghị UBND huyện bổ sung giáo viên đúng định biên để đảm bảo công tác dạy và học (*cử tri xã Xuân Hội*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 4, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

- Trường Tiểu học Xuân Hội có 17 lớp, được giao 30 biên chế (2 cán bộ quản lý, 1 tổng phụ trách đội, 25 giáo viên, 2 nhân viên hành chính) hiện có 25 biên chế (2 cán bộ quản lý, 1 tổng phụ trách đội, 20 giáo viên, 2 nhân viên). Thiếu 5 giáo viên (1 giáo viên tin học, 1 giáo viên thể dục 3 giáo viên văn hóa, trong đó thiếu 1 giáo viên văn hoá theo tỷ lệ 1 giáo viên văn hoá/lớp).

- Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 2989/UBND-NC₃ ngày 07/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức giáo dục, điều chuyên, biệt phái giáo viên năm học 2022 - 2023; UBND huyện đã tuyển dụng được 22 giáo viên văn hóa (chỉ tiêu tuyển dụng là 25), 5 giáo viên Tin học, 4 giáo viên Thể dục. UBND huyện dự kiến bố trí 01 giáo viên Văn hóa trúng tuyển về công tác tại Trường tiểu học Xuân Hội, tuy nhiên, thí sinh này không đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, UBND huyện đã ban hành quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

- Tính đến thời điểm hiện nay, bậc học Tiểu học còn thiếu 41 giáo viên so với biên chế được giao (hiện có 510 biên chế, được giao 551 biên chế), UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương tuyển dụng biên chế còn thiếu theo quy định, và sẽ bố trí giáo viên về công tác tại Trường Tiểu học Xuân Hội để đảm bảo hoạt động dạy học.

Nội dung 5. Ngày 25/12/2020, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 134/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển văn hóa - truyền thông và du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023. Đến nay, các loại hình văn hóa phi vật thể đã được hưởng chính sách hỗ trợ, riêng loại hình văn hóa vật thể thì chưa có quy định rõ ràng về cơ chế hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện nghiên cứu các định mức, quy định hỗ trợ cụ thể đối với từng loại di tích để các di sản văn hóa vật thể được hưởng chính sách sớm nhất (*cử tri xã Xuân Yên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 5, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Sau khi Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện về một số chính sách phát triển văn hóa, truyền thông và du lịch trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2023 được ban hành. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-HĐND về ban hành một số cơ chế, chính sách về văn hóa, truyền thông và du lịch trên địa bàn, giai đoạn 2022 - 2023. Tuy nhiên trong thời gian thực hiện còn một số nội dung cần phải điều chỉnh bổ sung, vì vậy ngày 27/7/2022 HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện. Theo đó UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 và Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 134/NQ-HĐND. Sau khi có Nghị quyết và Quyết định hướng dẫn phòng Văn hoá và Thông tin đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thiện các hồ sơ hấp thụ chính sách của Nghị quyết.

Nội dung 6. Đề nghị huyện quan tâm hơn về chính sách hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22 cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tại xã Xuân Lam có hộ bà: Trần Thị Nghiêm, Thôn 4 thuộc diện hộ nghèo đơn thân được xét sửa chữa nhà ở, tuy nhiên nhà đã sửa hoàn thành từ tháng 03/2021 nhưng đến nay chưa được nhận nguồn hỗ trợ (*cử tri xã Xuân Lam*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 6, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

- Đây là một chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho Người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Tỉnh ủy. Nguồn kinh phí hỗ trợ được huy động từ nguồn kinh phí xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hỗ trợ, không sử dụng ngân sách nhà nước. Theo đó, những đối tượng Người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai có nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ bị đổ sập, không đảm bảo cuộc sống nhưng không có khả năng tự xây dựng do các địa phương đề xuất đã được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt hỗ trợ xây dựng mới 70 triệu đồng/nhà. Đối với sửa chữa nhà ở, tỉnh sẽ xem xét; mặc dù, địa phương mới khảo sát lập danh sách đề nghị, chưa được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt, nhưng nhiều gia đình ở các địa phương trong tỉnh (trong đó có nhà bà Trần thị Nghiêm, ở Thôn 4, Xuân Lam) đã tự tiến hành sửa chữa nhà ở nên không được hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

- Để giải quyết vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) đã có Công văn số 1775/SLĐTĐBXH-BTXH ngày 29/7/2021 trả lời và đề nghị các địa phương xem xét, chủ động huy động nguồn lực, ngày công, phối hợp cùng gia đình để sửa chữa.

Nội dung 7. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn huyện. UBND huyện đã quyết định trung dụng Trường Tiểu học xã Xuân Viên để làm Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của huyện để cách ly công dân trên địa bàn huyện từ các vùng dịch về địa phương. Huyện đã chỉ đạo UBND xã Xuân Viên mua sắm các dụng cụ, vật tư y tế để phục vụ Khu cách ly tập trung. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sắm các dụng cụ, vật tư y tế nói trên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Xuân Viên để hoàn trả lại số kinh phí đã ứng (*cử tri xã Xuân Viên*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 7, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

Nội dung 8. Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định hướng dẫn một số nội dung về quy trình thực hiện, hỗ trợ, thanh quyết toán chi phí cách ly y tế, chi phí khám, chữa bệnh, một số chế độ đặc thù và mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, sửa chữa cơ sở vật chất trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay do nguồn ngân sách của địa phương gặp nhiều khó khăn, vì vậy đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và các đối tượng trực chốt Covid-19 (*cử tri xã Xuân Hồng*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Mục 8, Phần V, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

VI. Lĩnh vực Nội chính và các vấn đề khác

Đội ngũ cán bộ nhân viên Trạm Y tế trình độ năng lực còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân, vậy đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cao chất lượng, trình độ năng lực cho cán bộ nhân viên Trạm Y tế để đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Hiện nay, Trạm trưởng Trạm Y tế xã đã xin thôi đảm nhiệm chức danh Trạm trưởng Trạm Y tế, đề công tác quản lý Trạm Y tế được tốt hơn. Đề nghị UBND huyện bố trí Bác sỹ về làm Trạm trưởng tại Trạm Y tế xã Xuân Hồng (*cử tri xã Xuân Hồng*).

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện tiếp thu, trả lời cụ thể tại Phần VI, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 19/7/2022.

- Thời gian vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế cấp cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Trung tâm Y tế đã phối hợp với các bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ Trung tâm và Trạm y tế các xã, thị trấn được 11 buổi, qua đó nâng cao chất lượng, trình độ năng lực cho cán bộ nhân viên y tế.

- Xuất phát từ thực trạng thiếu bác sỹ chung trên địa bàn, đặc biệt bác sỹ ở trạm còn thiếu như hiện nay nên chưa bố trí được bác sỹ về Trạm Y tế xã Xuân Hồng làm Trưởng trạm. Hiện nay, Trạm y tế xã Xuân Hồng đã có Phó Trưởng trạm phụ trách trạm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trạm Y tế. Đối với Trưởng trạm sau khi xin thôi giữ chức vụ vẫn thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân tại Trạm Y tế và luôn hỗ trợ, tham mưu cho Phó Trưởng trạm thực hiện tốt công tác quản lý tại Trạm Y tế.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Khốa XXI; UBND huyện mong được các đại biểu HĐND huyện nghiên cứu để chuyển tải đến cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri và giúp UBND huyện trong việc trả lời, giải quyết các ý kiến của cử tri trong quá trình tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực: Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XXI;
- Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Dũng